

การฟื้นฟูจากไฟป่าMaui

สิ่งที่คาดว่าจะได้พบเห็นหลังจากระยะที่ 1

21 กันยายน ค.ศ. 2023



Maui เป็นผู้ที่ให้อย่างมากมายแก่โลก ในฐานะแขกเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน

หน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินของรัฐบาลกลางได้มอบหมายให้ EPA สำรวจ โยกย้าย และกำจัดวัสดุอันตรายออกจากพื้นที่ซึ่งนี้เรียกว่าระยะที่ 1 EPA กำจัดวัสดุอันตรายที่สามารถมองเห็นได้ในระดับผิวเผินที่เรียกว่า "ตะเบาๆ หรือกวาดคร่ำๆ" แม้ว่า EPA จะได้กำจัดวัสดุอันตรายส่วนใหญ่ออกไปแล้ว แต่บางส่วนอาจยังคงอยู่และจะได้รับการจัดการในระยะที่ 2 โดยกองวิศวกรของกองทัพบกสหรัฐฯ (USACE)

เมื่อคุณกลับมาเยี่ยมบ้านหรือธุรกิจของคุณ คุณจะเห็นป้ายและเครื่องหมายที่แสดงว่า EPA ได้ตรวจสอบทรัพย์สินของคุณแล้ว และระยะที่ 1 เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว (ดูหน้าหลัง)

หากสภาพทรัพย์สินของคุณไม่ปลอดภัยเพียงพอสำหรับ EPA ในการเข้าไปกำจัดวัสดุอันตราย การกำจัดจะถูกเลื่อนออกไปเป็นระยะที่ 2

ระยะที่ 1 - EPA

การกลับเข้าพื้นที่ Lāhainā อีกครั้ง - มณฑล Maui

ระยะที่ 2 - USACE

มณฑลMauiกำลังวางแผนการกลับเข้าพื้นที่อีกครั้งและเข้าเยี่ยมLāhaināซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำ 'ohana (ครอบครัว) มารวมตัวกันเพื่อชนของกลับมาและเก็บกู้เข้าของต่างๆ โดยทางมณฑลMaui จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณจะสามารถกลับไปยังทรัพย์สินของคุณได้เมื่อใด

วัสดุอันตรายอาจยังคงมีหลงเหลืออยู่หลังจากระยะที่ 1

ทรัพย์สินของคุณอาจยังมีความอันตรายอยู่ เช่น โครงสร้างและต้นไม้พืชพรรณที่ไม่มั่นคงแข็งแรง วัตถุที่เป็นโลหะมีคม สายไฟที่ไร้ฉนวนหุ้ม และซีเมนต์ที่มีสารพิษ ดังนั้นโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งรัฐ Hawai'i (health.hawaii.gov/mauiwildfires/)



**นี่คือตัวอย่างของสิ่งที่คุณอาจพบเห็นเมื่อคุณกลับมา
มายังทรัพย์สินของคุณ คุณอาจรู้สึกช็อค
รู้สึกถึงความไม่แน่นอน และเครียด
กรุณาเตรียมตัวเตรียมใจ ให้พร้อม
พวกเราให้ความช่วยเหลือในการเยียวยาของคุณ
ตลอดกระบวนการนี้**

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกลับ
เข้าพื้นที่ Lāhainā อีกครั้งเข้าไปดูได้
ที่: MauiRecovers.org

ป้ายและเครื่องหมายที่แสดงว่า EPA ได้ตรวจสอบทรัพย์สินของคุณแล้ว



ป้ายสีขาวและมีไม้ปักไว้ = บริเวณที่ได้มีการนำวัสดุอันตราย (HM) ออกจากพื้นที่และทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว



เครื่องหมายสีขาวหรือตัว "X" = ภาชนะ HM ที่ว่างเปล่าหรือภาชนะที่จะปล่อยทิ้งไว้ก่อนและจะเคลื่อนย้ายออกไปในระยะที่ 2



เครื่องหมาย "MT" สีขาว = ถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถ่ายเอาเชื้อเพลิงข้างในออกแล้ว ส่วนถังตั้งไว้ที่เดิม



เครื่องหมายสีแดง = แผงเก็บพลังงานถ่านลิเทียมที่เรียกว่าพาวเวอร์วอลล์หรืออุปกรณ์โซลาร์เซลล์



เครื่องหมายสีขาวคาดทับสีแดง = แผงเก็บพลังงานถ่านลิเทียมที่เรียกว่าพาวเวอร์วอลล์หรืออุปกรณ์โซลาร์เซลล์ที่ถูกเอาออกไปแล้ว



เครื่องหมายสีชมพู = สงสัยว่ามีวัสดุที่มีแร่ใยหินปนอยู่



สัญลักษณ์สีส้ม (=, X, †) บนต้นไม้ = กิ่งไม้ที่ห้อยหรือหักเกือบหลุดซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ถ้ามีลมแรง ต้องอยู่ห่างๆ ในระยะที่ปลอดภัย



เครื่องหมายสีส้ม = ตำแหน่งของระบบบำบัดน้ำเสีย หม้อแปลงที่เสียหาย หรือสิ่งของที่มีความอันตรายสูงซึ่งถูกทิ้งไว้ในพื้นที่



ไม้ปักเพื่อสำรวจ ธง หรือแถบคาดสีน้ำเงิน สีแดง สีส้ม หรือสีเหลือง = พื้นที่หรือวัตถุที่อาจมีความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม ต้องใช้ความระมัดระวัง ใช้ธงสีน้ำเงินเป็นส่วนใหญ่